

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ แจก 'SKY Voucher' มูลค่า 2,020 บาท



(กรุงเทพฯ, 8 มิถุนายน 2563) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ในชื่อ 'SKYFUN' ที่ <https://skyfun.vietjetair.com> พร้อมจัดแคมเปญสุดพิเศษ "Sky Voucher 2020" แจกคูปองส่วนลดมูลค่า 2,020 บาทเมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ 'Sky Fun' ในระหว่างวันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2563 โดยตั๋วที่จองมีระยะเวลาเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 สำหรับการจองเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท

SKYFUN คือเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ช่องทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เพื่อมอบประสบการณ์ในการจองตั๋วเครื่องบิน การจัดการการจอง และการวางแผนการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์และกิจกรรมมากมาย รวมถึงช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยด้วยบัตรเครดิต เครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มซึ่งสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้

“ในสถานการณ์ที่โรค Covid-19 ทำให้ผู้คนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ยากขึ้น เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ SKYFUN เพื่อนำเสนอความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่สำหรับนักเดินทางที่กำลังเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal โดยการใช้งานเว็บไซต์ SKYFUN ผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานและสิทธิพิเศษต่างๆที่เราจะมอบให้ในทุกสัปดาห์” – ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของไทยเวียตเจ็ทกล่าว

คูปองส่วนลด "Sky Voucher 2020" นี้สามารถใช้เป็นส่วนลดในการจองตั๋วผ่าน <https://skyfun.vietjetair.com>

โดยสามารถใช้คูปองได้ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังทุกเส้นทางของไทยเวียดเจ็ท ประกอบด้วยเส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่อานัง ดาลัด (เวียดนาม) รวมถึงเส้นทางภายในประเทศ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่อเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี และเส้นทางระหว่าง เชียงราย สุโขทัย และอุดรธานี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Sky Voucher 2020” ได้ที่เว็บไซต์ <https://skyfun.vietjetair.com>

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร สายการบินได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนในทุกเที่ยวบิน ทางสายการบินยังได้ดำเนินการมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

###

เกี่ยวกับ เวียดเจ็ทกรุ๊ป

เวียดเจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนาม มีเพียงปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นสายการบินผู้บุกเบิกในหลายด้านของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การดำเนินงาน และประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบโอกาสการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงบริการพิเศษมากมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารอย่างสมบูรณ์แบบ

สายการบินเวียดเจ็ท ได้รับการบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ เวียดเจ็ทเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยระดับ 7 ดาวในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 จากเว็บไซต์ AirlineRatings.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านความปลอดภัยและการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ เวียดเจ็ทยังติดอันดับ 50 สายการบินที่มีสถานทางการเงินและการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุดของโลกโดยนิตยสาร *Airfinance Journal* ในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 นอกจากนี้ สายการบินยังได้รับการยกย่องเป็นสายการบินต้นทุนต่ำพิเศษที่ดีที่สุด (Best Low-Cost Carrier) โดยองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Skytrax, CAPA, Airline Ratings และอีกมากมาย

สายการบินไทยเวียดเจ็ท ดำเนินงานร่วมกับสายการบินเวียดเจ็ทในการขยายเครือข่ายการบินเพื่อมอบโอกาสการเดินทางที่มากกว่าแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีบริการเที่ยวบินในประเทศไทย 7 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ สู่อเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ภูเก็ต อุดรธานี รวมถึงเส้นทางระหว่าง เชียงรายสู่อภูเก็ต และ อุดรธานี และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 17 เส้นทางจากไทยสู่อเวียดนาม ใต้หวัน และจีน

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารล่าสุดได้ทาง www.vietjetair.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ภัสรินทร์ หนูเนียม / passanun.nu@vietjetair.com / +66 2 111 5999